



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โปรรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ที่ คทอ.๐๓๔๓/๒๕๖๗

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร

เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร วงษ์ศา

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้ทำบันทึกความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการจัดตั้งศูนย์ AIC จังหวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมโยงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านเกษตรจากภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และเกษตรกร ผ่านการวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ รวมทั้งสร้างแนวทางการร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆในการส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งบริการองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ทันสมัยและสร้างสรรค์ด้วยระบบ smart farm และระบบ Zero waste เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร และนำไปใช้เป็นตัวแบบในการพัฒนาคุณภาพการผลิตกล้วยไข่กำแพงเพชร ซึ่งเป็นพืชอัตลักษณ์ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการจึงจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตและการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรด้วยระบบ IOT และระบบ Zero energy พื้นที่ทางการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตพืชผลทางการเกษตร การเพาะเห็ดด้วยระบบ IOT โรงเรือนแบบ EVAP Cooler ครั้งที่ ๑ เรื่อง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เห็ดและการขยายเชื้อ ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตพืชผลทางการเกษตร การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการขยายเชื้อ ครั้งที่ ๒ เรื่อง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการขยายเชื้อ กล้วยไข่สายพันธุ์กำแพงเพชร (GI) ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ในการนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำองค์ความรู้มาปรับใช้พัฒนาให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต สามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พิจารณาและเห็นว่าท่านมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา มหาวิทยาลัยฯ หวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ตระกูล)

รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ

Signature Code : F+๙aY๔y๖DZE๔/๗Q๓uXP

